



แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ตอนจบ

จากคอลัมน์ เกษตร Digital ฉบับที่แล้ว ที่ได้พูดถึงความสำคัญของ **แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA** ตลอดจนสาระสำคัญของแนวทางการปฏิบัติตาม**พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตร** ในประเด็นที่ 1 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมส่งเสริมการเกษตร (Privacy Policy และประเด็นที่ 2 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ไปแล้ว ฉบับนี้จะเล่าถึงอีก 4 ประเด็นสำคัญที่เหลือต่อจากฉบับที่แล้ว ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 3 การจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA)

เพื่อให้ทราบที่มาและเส้นทางของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนึก/กอง ที่มีความจำเป็น ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการรั่วไหลหรือเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ก็จะสามารถตรวจสอบช่องทางรั่วไหลหรือการละเมิดได้โดยง่าย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) เข้ามาช่วยในการบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ระบบบริหารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระบบบริหารจัดการความยินยอมระบบจัดการคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจัดการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล



ช่องทางการติดต่อ

<https://www.gppc.onda.go.th>
gppc.workingteam@gmail.com | support@gppc-support.in.th
063-220-3430



Username

Password

ลืมรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

[เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้จากภายในองค์กร \(Active Directory\)](#)

แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไขการใช้งาน | นโยบายความเป็นส่วนตัว

คู่มือการใช้งานแพลตฟอร์ม

สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 - 2024

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเด็นที่ 4 การจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Private Notice)

เพื่อจัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีผลเฉพาะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น และเป็นการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสำนัก/กอง/ศูนย์ ที่มีความประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับใช้ในภารกิจของตนเป็นผู้รับผิดชอบ

1. ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือขณะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของการเก็บรวบรวม
2. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
5. แจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประกาศที่มีผลเฉพาะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น
6. ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด โดยแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)



ประเด็นที่ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช้

เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถจัดเก็บและนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต้องจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์เดิม หากจะนำไปใช้ หรือเปิดเผยนอกเหนือจากวัตถุประสงค์เดิม จะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล **ทั้งนี้ ต้องแจ้งวิธีการเพิกถอนความยินยอมให้เจ้าของข้อมูลที่ไม่ประสงค์ให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทราบด้วย**

ประเด็นที่ 6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เก็บรวบรวมไว้หลังจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศบังคับใช้

เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ สำนัก/กอง/ศูนย์
จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ต้องแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ

พร้อมหนังสือขอความยินยอมที่ชัดเจน ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ แต่ต้อง
เป็นช่องทางที่สะดวกกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เอกสารที่อ่านได้สะดวก
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือกรณีกล้องวงจรปิดจะต้องมีป้ายประกาศ
ต่าง ๆ เป็นต้น



2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพิจารณาว่าจะให้ความยินยอม ในการใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่กรมส่งเสริม การเกษตรแจ้งหรือไม่



3. กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ความยินยอม สำนัก/ กอง/ศูนย์ จะต้องบันทึกและจัดเก็บหนังสือแสดงความยินยอม หรือข้อมูลความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความ ยินยอมไว้

อาจบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าแฟ้มเอกสาร ทั้งนี้ ระยะเวลา
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)



4. กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ความยินยอม สำนัก/กอง/ศูนย์ จะต้องบันทึกและจัดเก็บหนังสือแสดงความยินยอม หรือข้อมูล ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความยินยอมไว้

อาจบันทึกในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าแฟ้มเอกสาร ทั้งนี้
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) กรณีนี้เจ้าของข้อมูลอาจเสียสิทธิ
ที่จะได้รับบริการจากกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การสมัครเป็นสมาชิก หากไม่ยินยอม
ระบบการรับสมัครอาจไม่มีข้อมูลประกอบการดำเนินการต่อไป



อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
การผลิต การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ โดยการ
ศึกษา วิจัย พัฒนากำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร และการให้บริการทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้
ในการกิจดังกล่าว เป็นไปตามฐานกฎหมายของหน่วยงานอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมและย้ำเตือน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและตระหนักถึงคือการจัดทำ ต้องแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Notice) ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ พร้อมทั้งการจัดเก็บหลักฐานตามระยะเวลา
ที่กำหนด รายละเอียดตามที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ❖

